

Ninh Thuận, ngày tháng 5 năm 2023.

Số: /BC-LĐLĐ

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả hoạt động công đoàn tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2023**

#### **I. Tình hình đoàn viên và người lao động.**

Trong tháng, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp được giữ vững, nên đã tạo sự ổn định về việc làm, thu nhập và tư tưởng, tâm trạng của đoàn viên, người lao động. Cùng với những hoạt động trong “Tháng Công nhân”, nhất là công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; chương trình gặp gỡ, đối thoại của lãnh đạo địa phương với công nhân lao động đã tạo thêm niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền; qua đó, giúp người lao động an tâm lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao; góp phần cùng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lập thành tích chào mừng đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ có thể xảy ra, giá cả một số mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống chưa thật ổn định, tình trạng cho vay nặng lãi, hoạt động tín dụng đen chưa được đẩy lùi đã tạo ra tâm lý lo lắng, chưa an tâm trong cuộc sống của đội ngũ đoàn viên và người lao động và mong muốn các ngành chức năng cần tăng cường công tác quản lý để ổn định đời sống của nhân dân và người lao động.

#### **II. Kết quả hoạt động công đoàn tháng 5 năm 2023.**

##### **1. Tham gia quản lý, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.**

Trong công tác tham gia quản lý, Liên đoàn Lao động tỉnh tham gia cùng với các ngành chức năng kiểm tra tình hình thực hiện quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng giai đoạn 2018-2022 tại 7 doanh nghiệp có vốn nhà nước. Trong tháng, có 2 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tổ chức hội nghị người lao động, nâng tổng số doanh nghiệp tổ chức hội nghị lên 77/80 doanh nghiệp; 51 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tổ chức đối thoại tại nơi làm việc và 1 doanh nghiệp ký mới thỏa ước lao động tập thể (ký lần đầu tiên), trong đó có nội dung tăng giá trị bữa ăn ca của người lao động

lên 20 nghìn đồng/suất ăn.

Thực hiện Kế hoạch số 255/KH-LĐLĐ, ngày 03/3/2023 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về tổ chức các hoạt động “Tháng Công nhân” và hưởng ứng “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2023; Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn vận động các nguồn xã hội hóa cùng với kinh phí công đoàn tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ nhà ở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tổ chức gặp gỡ, đối thoại, tư vấn pháp luật trực tiếp, phối hợp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp,... Cụ thể, một số hoạt động tiêu biểu như sau:

- Liên đoàn Lao động tỉnh tham gia tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2023; cùng với các ngành chức năng thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về lao động, an toàn vệ sinh lao động tại 5 doanh nghiệp; trích kinh phí công đoàn thăm, tặng 50 suất quà bằng tiền (mỗi suất quà 1 triệu đồng); tiếp nhận và tổ chức trao tặng 300 suất quà (mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 túi hàng tiêu dùng trị giá 200 nghìn đồng) của Tổng Liên đoàn; hỗ trợ xây mới 5 nhà “Mái ấm công đoàn” với tổng giá trị 250 triệu đồng cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; tham gia việc thăm hỏi, tặng 5 suất quà (trị giá 4 triệu đồng) cho gia đình có công nhân bị tai nạn lao động. Đặc biệt, phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với cán bộ, đoàn viên và công nhân lao động trực tiếp sản xuất trong các doanh nghiệp<sup>1</sup>.

- Cùng với các hoạt động của Liên đoàn Lao động tỉnh, công đoàn cấp huyện, ngành đã có nhiều hoạt động thiết thực trong “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động”. Điển hình như: Liên đoàn Lao động các huyện Ninh Phước, Thuận Nam, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Công đoàn Các khu Công nghiệp cân đối nguồn kinh phí của đơn vị tổ chức thăm hỏi, tặng 120 suất quà bằng tiền (mỗi suất quà từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng) cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, phối hợp với ngành chức năng ở địa phương kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động, công tác an toàn, vệ sinh lao động tại 17 doanh nghiệp trên địa bàn huyện, thành phố.

- Cùng với công đoàn cấp trên, Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp tổ chức các hình thức tuyên truyền trực quan, trên trang mạng xã hội, qua nhóm zalo, họp mặt, tọa đàm tuyên truyền kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động (01/5), “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động”; nhiều công đoàn cơ sở doanh nghiệp nơi có đông công nhân lao động thuộc Công đoàn Các khu Công nghiệp, Liên đoàn Lao động các huyện Thuận Nam, Ninh Phước, Thuận Bắc, thành phố Phan Rang

---

<sup>1</sup> Hội nghị có 165 cán bộ, đoàn viên và công nhân lao động tham dự, có 17 lượt ý kiến phát biểu đề cập các vấn đề về việc làm, thu nhập, tiền lương, chính sách bảo hiểm xã hội; xây dựng nhà ở xã hội, nhà cho thuê giá rẻ, các thiết chế văn hóa trong các khu, cụm công nghiệp phục vụ cho công nhân lao động; về tuổi nghỉ hưu của lao động ngành mầm non, tiểu học và lao động các ngành nghề nặng nhọc, độc hại.

- Tháp Chàm đã tổ chức đối thoại<sup>2</sup>; tặng quà cho công nhân lao động, trị giá hàng chục triệu đồng; đề xuất lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 572 công nhân lao động<sup>3</sup>; thi nâng cao tay nghề cho 1.550 công nhân lao động<sup>4</sup>; khám sức định kỳ, khám sức khỏe chuyên sâu cho 7.446 công nhân lao động, nhất là lao động nữ<sup>5</sup>.

- Trong các hoạt động của “Tháng Công nhân”, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội thi “Tiếng hát công nhân lao động”; công đoàn cơ sở một số cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp thuộc Liên đoàn Lao động các huyện Thuận Nam, Thuận Bắc, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Công đoàn Viên chức tổ chức các Giải đá mini, bóng chuyền, bóng bàn, cờ tướng, giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian,... tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần trong đoàn viên và người lao động.

## **2. Công tác tuyên truyền, vận động.**

Chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Tháng Công nhân”, Ngày Quốc tế Lao động (01/5) và “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động”, gắn với tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp; triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động; tuyên truyền Năm An toàn giao thông 2023. Vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Nét đẹp dân quân tự vệ Việt Nam”, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX.

## **3. Công tác thi đua.**

Tiếp tục vận động đoàn viên, người lao động hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn toàn giao thông; triển khai phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính; chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giai đoạn 2 Chương trình “Một triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; kết quả đến ngày 20/5/2023, có 2.934/3.000 sáng kiến tham gia Chương trình, đạt 98% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao (3.000 sáng kiến).

Trong công tác khen thưởng, Liên đoàn Lao động tỉnh xét tặng 15 Bằng khen, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 10 Bằng khen và Tổng Liên đoàn tặng 3 Bằng khen cho công nhân lao động trực tiếp sản xuất có thành tích tiêu biểu, xuất sắc nhân “Tháng Công nhân” năm 2023, 1 Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc về

<sup>2</sup> Có 51 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (thuộc Liên đoàn Lao động các huyện Thuận Bắc, Thuận Nam, Ninh Phước, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Công đoàn Các khu Công nghiệp) tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.

<sup>3</sup> Trong tổng số 572 công nhân lao động được tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động, có 120 người của 2 doanh nghiệp thuộc huyện Thuận Bắc; 150 người của 2 doanh nghiệp thuộc huyện Ninh Phước; 190 người của 2 doanh nghiệp thuộc huyện Thuận Nam và 112 người của 3 doanh nghiệp thuộc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

<sup>4</sup> Có 2 doanh nghiệp ngành may mặc thuộc khu Công nghiệp tổ chức thi nâng cao tay nghề cho công nhân lao động.

<sup>5</sup> Trong đó, có 19 doanh nghiệp thuộc khu Công nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe chuyên sâu cho 6.498 công nhân lao động và 7 doanh nghiệp thuộc huyện Thuận Bắc khám sức khỏe định kỳ cho 948 công nhân lao động.

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề nghị Tổng Liên đoàn xét chọn, trao tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh cho 1 cá nhân và tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 23 cá nhân.

#### **4. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn.**

Trong tháng, thành lập 1 công đoàn cơ sở, phát triển mới 96 đoàn viên<sup>6</sup>. Từ đầu năm đến nay, đã thành lập 7 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; trong đó, có 3/5 công đoàn cơ sở doanh nghiệp có sử dụng từ 25 công nhân lao động trở lên, phát triển mới 1.348 đoàn viên.

Trong công tác chỉ đạo đại hội, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành tổ chức đại hội công đoàn cơ sở; tính đến ngày 20/5/2023, có 708/717 công đoàn cơ sở đã tổ chức đại hội, đạt 98,7% kế hoạch. Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Ninh Hải là đơn vị điểm công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; đến nay, Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, Công đoàn ngành đang tập trung hoàn thiện công tác chuẩn bị để tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lấy ý kiến góp ý dự thảo (lần hai) Báo cáo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa X trình Đại hội XI Công đoàn tỉnh và tiến khai việc lấy ý kiến tại đại hội công đoàn cấp huyện, ngành.

#### **5. Công tác nữ công**

Trong tháng, thành lập mới 1 Ban nữ công quản chúng ở công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước<sup>7</sup>, nâng tổng số Ban nữ công quản chúng thành lập mới lên 3/3 Ban. Chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai tổ chức các hoạt động trong “Tháng hành động vì Trẻ em”, Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6); theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức thăm, tặng 30 suất quà, trị giá 15 triệu đồng cho các cháu là con đoàn viên, công nhân lao động bị nhiễm chất độc da cam, khuyết tật bẩm sinh, bệnh hiểm nghèo, vượt khó vươn lên đạt thành tích trong học tập.

#### **6. Công tác tài chính.**

Tăng cường công tác thu kinh phí, đoàn phí công đoàn, nhất là trong doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn. Triển khai việc phân bổ và giao chỉ tiêu tài chính năm 2023 cho các đơn vị trực thuộc. Tập trung chuẩn bị nguồn kinh phí để chăm lo cho đoàn viên, công nhân lao động trong “Tháng Công nhân” năm 2023.

#### **7. Một số công tác khác.**

Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác chuyển đổi số năm 2023 trong các cấp công đoàn. Đánh giá tình hình, kết quả 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 5 năm thực hiện Chương trình của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động

<sup>6</sup> Thành lập công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV May mặc Thương mại và Dịch vụ Minh Sơn (trực thuộc Công đoàn Các khu Công nghiệp) với 96 đoàn viên công đoàn.

<sup>7</sup> Thành lập 1 Ban nữ công quản chúng ở công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV May mặc Thương mại và Dịch vụ Minh Sơn (trực thuộc Công đoàn Các khu Công nghiệp).

Việt Nam khóa XII về “Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên, người lao động” giai đoạn 2018-2023; 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới giai đoạn 2013- 2023”.

### **III. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2023.**

1. Tham gia cùng với ngành chức năng thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về lao động, an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp. Tiếp tục chỉ đạo việc phối hợp tổ chức hội nghị người lao động và đề xuất, thương lượng để điều chỉnh, bổ sung, ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể trong các cấp công đoàn 6 tháng đầu năm 2023.

2. Đánh giá tình hình, kết quả 5 năm thực hiện Chương trình của Tổng Liên đoàn về “Nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động” giai đoạn 2018-2023. Quan tâm thực hiện công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động; tiếp tục triển khai vận động, xây dựng Quỹ “Mái ấm công đoàn”; chỉ đạo công đoàn cấp huyện, ngành khảo sát đối tượng và lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên và người lao động; chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền, chuyên môn tuyên truyền phòng, chống ma túy trong đoàn viên, người lao động. Thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, dư luận xã hội trong đoàn viên và người lao động để kịp thời phản ánh với cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết.

4. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tiến độ thực hiện giai đoạn 2 Chương trình “Một triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” để hoàn thành chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao. Chỉ đạo các cấp công đoàn đánh giá tình hình, kết quả các phong trào thi đua trong 6 tháng đầu năm 2023.

5. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp. Triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa X để sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2023. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chương trình của Tổng Liên đoàn về “Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”.

6. Trong công tác chỉ đạo đại hội, tập trung chỉ đạo Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, Công đoàn ngành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ trong tháng 6; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội XI Công đoàn tỉnh.

7. Chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục tổ chức các hoạt động nhân “Tháng hành động vì Trẻ em”, Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6); triển khai tuyên truyền, vận động thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6).

8. Tổ chức kiểm tra chấp hành Điều lệ và quản lý tài chính đối với 5 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Phối hợp giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên và người lao động. Duy trì nghiêm túc lịch tiếp đoàn viên và người lao động tại cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh.

9. Tiếp tục đôn đốc thu kinh phí, đoàn phí công đoàn; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động doanh nghiệp thực hiện nộp kinh phí công đoàn qua tài khoản của Công đoàn Việt Nam.

Trên đây là kết quả hoạt động công đoàn tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2023./.

***Noinhận:***

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Thường trực LĐLĐ tỉnh;
- Các Ban LĐLĐ tỉnh;
- LĐLĐ huyện, t.phố, CĐ ngành, CĐ các KCN;
- Website LĐLĐ tỉnh;
- Lưu VP.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**

**Nguyễn Hữu Hòa**